

BẢNG TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
Ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số
của Văn phòng Chính phủ năm 2022

I. TỔNG HỢP CHUNG

Dự thảo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2022 được Cục Kiểm soát TTHC xây dựng và gửi xin ý kiến các Vụ, Cục, đơn vị liên quan và thành viên của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ. Đến nay, đã có 12 Vụ, Cục, đơn vị và 11/15 thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cho ý kiến.

Về cơ bản các ý kiến đều nhất trí như dự thảo kế hoạch. Ngoài ra, có một số ý kiến đề nghị bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch tại mục II Bảng tổng hợp.

II. TỔNG HỢP CHI TIẾT TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý

Số TT	Đơn vị/cá nhân góp ý	Ý kiến góp ý	Tiếp thu, giải trình
01	Vụ Kế hoạch tài chính	<p>- Về nội dung: Đơn vị chủ trì căn cứ yêu cầu công việc xây dựng kế hoạch, nội dung báo cáo lãnh đạo Văn phòng Chính phủ xem xét, quyết định.</p> <p>- Về kinh phí: Đối với các nội dung triển khai cần kinh phí để thực hiện, đề nghị đơn vị được giao báo cáo Lãnh đạo VPCP phê duyệt chủ trương và xây dựng dự toán ngân sách của đơn vị gửi Vụ KTHC tổng hợp báo cáo Lãnh đạo VPCP xem xét, quyết định gửi Bộ Tài chính thẩm định cấp kinh phí.</p>	Tiếp thu.
02	Vụ Tổ chức cán bộ	Cơ bản nhất trí với dự thảo KH (<i>Có tham gia tại trang 9 Phụ lục</i>); đề nghị rà soát để phù hợp với Kế hoạch CCHC của VPCP giai đoạn 2021 - 2025.	Tiếp thu. Đã tiến hành rà soát, hoàn thiện lại dự thảo Kế hoạch.
03	Vụ Kinh tế tổng hợp	Cơ bản thống nhất với Kế hoạch. Đề nghị bổ sung thêm kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021 khi báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm để làm rõ những nội dung cần bổ sung, đưa vào Kế hoạch năm 2022.	Bảo lưu. Lý do: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm soát TTHC và xây dựng CPĐT trong năm 2021 đã được Cục tổng hợp, báo cáo gửi Vụ TCCB đưa vào báo cáo chung về kết quả công

			tác năm 2021 của VPCP, do đó không bổ sung nội dung này vào báo cáo BTCN tại phiếu trình này.
04	Vụ Hành chính	<ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị cân nhắc việc của đơn vị nào thì giao cho đơn vị đó chủ trì. Thí dụ hệ thống e-Cabinet nên giao Vụ Tổng hợp chủ trì (mục 7 nhóm III) để đơn vị có trách nhiệm và nắm vững nội dung, vấn đề triển khai khi cần thiết sẽ giao BQLDA thực hiện. - Mục 3 Hệ thống QLVB và HSCV và lưu trữ, số hóa nên giao Vụ HC chủ trì; việc hướng dẫn các Bộ, ngành đối với Hệ thống QLVB và HSCV cũng vậy. - Nhất trí với các nhiệm vụ còn lại. 	<p>Bảo lưu. Lý do: Cục Kiểm soát TTHC là đầu mối triển khai các hệ thống thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử. Vì vậy, giao Cục là đơn vị chủ trì, các đơn vị liên quan thuộc VPCP phối hợp là cần thiết đối với các nhiệm vụ cần nhiều đơn vị phối hợp triển khai, như: Hệ thống e-Cabinet, Hệ thống QLVB và HSCV,...</p> <p>Đối với các nhiệm vụ khác, Cục thống nhất như ý kiến của Vụ HC, việc của đơn vị nào thì giao cho đơn vị đó chủ trì.</p>
05	Vụ Pháp luật	Đề nghị rà soát, cân nhắc giảm bớt công việc cụ thể trong Kế hoạch để bảo đảm tính khả thi, điều kiện nguồn lực của Văn phòng Chính phủ.	Tiếp thu. Đã tiến hành rà soát, hoàn thiện lại dự thảo Kế hoạch.
06	Cục Quản trị	Cơ bản thống nhất dự thảo Kế hoạch. Đối với việc xây dựng hệ thống phần mềm quản trị tại VPCP, BTCN đã ban hành QĐ số 652/QĐ-VPCP ngày 11/11/2021 giao BQLDACNTT chủ trì; Cục Quản trị phối hợp (kèm theo). Đề nghị Cục KSTTHC điều chỉnh nội dung này theo phân công của BTCN tại QĐ số 652 nêu trên.	Tiếp thu. Đã tiến hành điều chỉnh, hoàn thiện lại dự thảo Kế hoạch.
07	Công Thông tin điện tử Chính phủ	<ul style="list-style-type: none"> - Đề thống nhất với tên hạng mục đã được đăng ký dự toán năm 2022, tại Mục 27, Phần III “Nâng cấp Hệ thống Thư điện tử Chính phủ”, đề nghị sửa thành “Thuê dịch vụ CNTT dùng riêng cho hệ thống thư điện tử công vụ Chính phủ”. - Tại Mục 28, Phần III “Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Công Thông tin điện tử Chính phủ và một số hệ thống thành phần (Báo điện tử Chính phủ, Hệ thống bản đồ hành chính,...)”, đề nghị sửa thành 	Tiếp thu. Đã tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự thảo Kế hoạch.

		<p>“Thuê dịch vụ CNTT phần mềm thương mại, phần mềm nội bộ và quản trị, vận hành, phát triển hệ thống ứng dụng Công TTĐT Chính phủ”.</p> <p>- Ngoài ra, tại Mục 29, Phần III, đề nghị đưa hạng mục “Nâng cấp hệ thống quản lý, xuất bản Công báo điện tử nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” ra khỏi kế hoạch năm 2022. Nhiệm vụ này cần được nghiên cứu cho phù hợp với tình hình thực tế, sẽ triển khai vào thời gian thích hợp.</p>	
08	Trung tâm Tin học	<p>Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Kế hoạch và có ý kiến như sau:</p> <p>- Để đảm bảo Kế hoạch đạt hiệu quả, tại Mục III nhóm nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, đề nghị bỏ 03 nhiệm vụ (số thứ tự: 22, 23, 24) và đề nghị thay thế, bổ sung 02 nhiệm vụ sau:</p> <p>+ Triển khai thử nghiệm hệ thống bảo mật phục vụ gửi tài liệu mật giữa Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương sử dụng các giải pháp ngành Cơ yếu; đơn vị chủ trì: TTTH; cơ quan đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc VPCP, Ban Cơ yếu Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương; thời gian: bắt đầu tháng 01/2022, hoàn thành tháng 12/2022; sản phẩm dự kiến hoàn thành: Báo cáo kết quả triển khai thử nghiệm.</p> <p>+ Nâng cấp Hệ thống Cổng thông tin nội bộ Văn phòng Chính phủ.</p> <p>Đơn vị chủ trì: TTTH; cơ quan đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc VPCP; thời gian: bắt đầu tháng 01/2022, hoàn thành tháng 12/2022; sản phẩm dự kiến hoàn thành: Hệ thống thử nghiệm được triển khai.</p>	<p>Tiếp thu. Đã tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự thảo Kế hoạch.</p>

09	Đ/c Trần Khả Toàn, Vụ trưởng Vụ TCCB	Cơ bản thống nhất với dự thảo KH. Đề nghị bổ nhiệm vụ xây dựng Hệ thống phần mềm kiểm tra trắc nghiệm các quy chế, quy định tại VPCP (<i>nhiệm vụ số 34, mục III- nhóm nhiệm vụ về chuyển đổi số</i>) ra ngoài dự thảo KH.	Tiếp thu. Đã tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự thảo Kế hoạch.
10	Đ/c Phạm Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ PL	Đề nghị Cục KSTTHC rà soát các nhiệm vụ cụ thể, chỉ quy định những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến KSTTHC và chuyển đổi số, không đưa vào các nhiệm vụ khác để tránh trùng lặp, bảo đảm tính khả thi (góp ý cụ thể tại dự thảo).	Tiếp thu. Đã tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự thảo Kế hoạch.
11	Đ/c Phạm Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ KTTH	Cơ bản thống nhất với dự kiến KH năm 2022 của VPCP. Nếu được, quá trình báo cáo BTCN xem xét, phê duyệt, đề nghị làm rõ hơn mối quan hệ của KH với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại NQ01 và NQ02. Đề nghị cân nhắc, bổ sung thêm trách nhiệm của Cục KSTTHC trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo các tiến độ thực hiện KH này.	Tiếp thu. Đã tiến hành bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch và nội dung phiếu trình.
12	Đ/c Tô Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công TTĐTCTP	Nhất trí với dự thảo Kế hoạch, tuy nhiên tại Điều 3 của dự thảo Quyết định, đề nghị bổ sung Ban Quản lý dự án CNTT của VPCP.	Bảo lưu. Lý do: Ban Quản lý dự án CNTT của VPCP là đơn vị thuộc VPCP, vì vậy không cần thiết bổ sung vào Điều 3 của dự thảo Quyết định.

CỤC KIỂM SOÁT TTHC